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นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี 2 ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม 
จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลาประมาณ 
๘๐ นาที 

จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามลําดับ ดังนี้ 

กระทู้ถามสด 

๑. กระทู้ถามสด เรื่อง การทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ตั้งถามโดยนายยุพราช  บัวอินทร์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า   

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายรับจํานําข้าวจากเกษตรกร แต่ปรากฏเป็นข่าวว่าในทางปฏิบัติได้มี
ขบวนการเรียกรับผลประโยชน์เก่ียวกับการดําเนินการรับจํานําข้าว มีการทุจริตในข้ันตอนต่าง ๆ ท่ีนับวันยิ่งจะ
ทวีความรุนแรงมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและเกษตรกรอย่างกว้างขวาง 

ท้ังนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามดังนี้  

๑) ปี ๒๕๕๕ รัฐบาลระบายข้าวออกก่ีตัน ได้รายได้เท่าใด ส่งคืน ธกส. และคืนคลังเท่าไร 

๒) รัฐบาลขาดทุนจากโครงการรับจํานําข้าวเป็นจํานวนเงินเท่าใดและมีจํานวนก่ีตัน 

นายณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ รมช.พาณิชย์ ตอบชี้แจงว่า ปี ๒๕๕๕ ได้ระบายข้าวค้างเก่า ๒.๙๕  ล้าน
ตันโดยระบายออกไปเป็นจํานวน ๑.๘๕๑ ล้านตัน ระบายข้าวใหม่จํานวน ๔.๓๔ ล้านตัน จากจํานวน ๑๓ ล้าน
ตัน โดยระบายข้าวในแบบ G To G และขายให้กับองค์กรต่างๆ  จํานวนรายได้จากการระบายข้าวใหม่ ๖๖,๒๕๙ 
ล้านบาท และรายได้จากการระบายข้าวเก่าอีกกว่า ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท รวมรายได้จากการระบายข้าวท้ังเก่าและ
ใหม่กว่า ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และได้ทยอยคืนเงินให้ ธกส. เป็นระยะ ๆ  ส่วนผลการดําเนินการนั้นจะต้อง
ดําเนินโครงการให้ครบกําหนดเวลาก่อนจึงจะสามารถสรุปได้ว่าโครงการนี้ได้ผลกําไรหรือขาดทุน  ส่วนเรื่องการ
ตรวจสอบการทุจริตก็ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

๒. กระทู้ถามสด เรื่อง ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ตั้งถามโดยนายสหรัฐ  กุลศรี 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ซ่ึงผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า  

ด้วยปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชนกรณีกระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวเป็นผลให้เกิด
ความไม่ชัดเจน จึงขอทราบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
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นายประสิทธิ์  สินทวรงค์  รมว.กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิก
ค่าตอบแทน เพียงแต่มีการปรับค่าตอบแทนโดยปรับเบ้ียเลี้ยงของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเหลื่อมล้ํากันให้
น้อยท่ีสุด และได้ค่าตอบแทนมากข้ึน โดยใช้งบประมาณเหมาจ่าย แบบรายหัว  ท้ังนี้ได้มีการปรับระบบให้
ต่อเนื่องโดยไม่ต้องต่อสัญญาปีต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์เดิม ส่วนข้อห่วงใยของผู้ต้ังกระทู้ช่วงสงกรานต์ซ่ึงเป็น
วันหยุดราชการเป็นเวลานานนั้น รมต.กระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าไม่ขาดแคลนแพทย์แน่นอน เนื่องจากมีการ
บริหารจัดการท่ีเหมาะสม 

ส่วนกระทู้ถามสด เรื่อง ความต้ังใจของรัฐบาลในการเสนอตัวประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมโลก World Expo ๒๐๒๐ ต้ังถามโดย ผ.ศ.รัชดา  ธนาดิเรก และกระทู้ถามสด เรื่อง การแพร่ภาพของ
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ต้ังถามโดย ส.ส.ศุภชัย  ใจสมุทร นั้น 
ประธานแจ้งว่า รัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการถามตอบกระทู้ท้ัง ๒ กระทู้
ออกไปก่อน 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามสดแล้ว ได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามท่ัวไป ดังนี้ 

๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การก่อสร้างถนนเล่ียงเมือง อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตั้ง
ถามโดย นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกล่าวว่า 

อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เป็นอําเภอใหญ่เป็นอันดับสองของจังหวัดสกลนคร ส่งผลทํา
ให้ในตัวตลาดอําเภอสว่างแดนดิน แออัดและคับค่ังไปด้วยการจราจรท่ีติดขัด เพราะทางหลวงหมายเลข ๒๒ 
หรือถนนนิตโยตัดผ่ากลางเมืองไม่สามารถท่ีจะขยายถนนออกไปได้เพราะมีร้านค้าอยู่สองฟากฝั่งถนน มีตลาด
เช้าและตลาดเย็นอยู่ริมถนน ความแออัดของการจราจร และรถยนต์สัญจรไปมาทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทํา
ให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้การท่ีไม่มีทางเลี่ยงเมือง ทําให้เกิดความล่าช้าในการ
สัญจรไปมา จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง ซ่ึงจุดเริ่มต้นอยู่ท่ีวัดป่าบ้านง่อน ตําบลสว่างแดน
ดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร กิโลเมตรท่ี ๗๓+๘๐๐ แยกเข้าถนนสายบ้านง่อน – โพนถ่อน ผ่านหน้า
โรงเรียนบ้านโพนสูง แยกไปอําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ได้อีกเส้นทางหนึ่ง โดยถนนเส้นนี้จะสิ้นสุดท่ีแยก
สนามชัย บ้านสนามชัย ตําบลสว่างแดนดิน อําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอ
เรียนถามว่า 

๑) กระทรวงคมนาคมมีนโยบายก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง เพ่ือลดการจราจรคับค่ังและการเกิด
อุบัติเหตุในพ้ืนท่ีอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๒) การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองของอําเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ขอให้นําเข้าแผนพัฒนา
ของกระทรวงคมนาคมในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จะได้หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด 

พลเอกพฤน  สุวรรณทัต  รมช.กระทรางคมนาคม ตอบชี้แจงว่า ทางกระทรวงมีนโยบายในการ
แก้ปัญหาการจราจรท่ัวประเทศ โดยการสร้างถนนบายพาสเพ่ือเลี่ยงเมือง ส่วนเส้นทางหลวง หมายเลข ๒๒ นั้น 
กรมทางหลวงได้ขยายเป็น ๔ ช่องทางจราจรเต็มพ้ืนท่ีแล้ว คาดว่าจะสามารถรองรับการจราจรได้ในระดับหนึ่ง 
ท้ังนี้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาของกรมทางหลวง 

๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การท่ีเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรเลือกปฏิบัติต่อประชาชน ตั้งถามโดย    
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า 
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ตนเองได้รับการร้องเรียนถึงการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากร ท่ีใช้อํานาจหน้าท่ีในการ
ตรวจสอบจับกุม ผู้ลักลอบนําสินค้าหนีภาษีเข้ามาในราชอาณาจักร หรือซ้ือสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร จึงขอเรียนถามว่า  

๑) กรมศุลกากรมีข้ันตอนการจับกุม หรือเรียกตรวจสอบนักท่องเท่ียวท่ีนําสินค้าปลอดภาษีเข้ามา
ในราชอาณาจักรอย่างไร 

๒) การจับกุมสุรา หรือบุหรี่ของนักท่องเท่ียว ท่ีด่านกรมศุลกากรในท่าอากาศยานมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติอย่างไร มีการประชาสัมพันธ์ต่อนักท่องเท่ียวหรือไม่ 

๓) กรมศุลกากรนําสินค้าหนีภาษีท่ีถูกจับกุมได้ เช่น บุหรี่ และสุรา ได้มีการดําเนินการต่อไป
อย่างไร 

นายธนุศักดิ์  เล็กอุทัย รมช.กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงโดยได้พูดในภาพรวมว่า สิ่งท่ีเกิดข้ึน
เป็นเรื่องจริง แต่จะมีเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ต้องตรวจสอบก่อน ท้ังนี้หลักการทํางานของศุลกากรนั้นต้อง
อํานวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางโดยคํานึงถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียว ซ่ึงการผ่านทางเข้าราชอาณาจักรนั้น 
ศุลกากรจะจัดไว้ ๒ ช่องทาง คือ ช่องทางสีแดง หมายถึงต้องมีการตรวจสอบ และช่องทางสีเขียวซ่ึงไม่ต้อง
ตรวจสอบ มีข้ันตอนการตรวจค้นในกรณีมีข้อสงสัย จะต้องมีข้อมูลจากการสืบค้นหรือได้รับรายงานจาก
เจ้าหน้าท่ี ส่วนการนําเข้าบุหรี่หรือสุรานั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมศุลกากร สําหรับกรณีการจ่ายรางวัล
นําจับนั้น กรมศุลกากรได้ดําเนินการตามกฎหมายซ่ึงมีหลักเกณท์ท่ียังไม่เหมาะสม  ขณะนี้กําลังดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงให้มีการปรับการจ่ายเงินรางวัลนําจับให้เหลือ ๕ ล้านบาทต่อคดี จากนั้น รมช.กระทรวงการคลังได้
ชี้แจงหลักการข้ันตอนและการปฏิบัติต่อสินค้าหนีภาษีภายหลังถูกยึดไว้ 

๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง แนวทางการจัดต้ังสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในอําเภอท่ีไม่มี
สถานศึกษาต้ังอยู่ ต้ังถามโดย นางมนพร  เจริญศรี   

ประธานแจ้งว่า รัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงติดภารกิจ จึงขอเลื่อนกระทู้ดังกล่าว
ออกไปก่อน 

๔. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาท่ีดิน การออกเอกสารสิทธิและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศ ตั้งถามโดย นายนคร  มาฉิม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงผู้ตั้งกระทู้กล่าวว่า  

ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อาชีพส่วนใหญ่คือการทําการเกษตร แต่ปัจจุบันพบว่า 
การบริหารจัดการท่ีดินยังไม่เป็นระบบ ขาดความมีประสิทธิภาพ คนท่ีมีเงินทุนก็พากันสะสมท่ีดินให้เป็นลักษณะ
ของสินค้า ส่งผลให้ไม่เกิดประโยชน์ในการใช้ท่ีดินอย่างเต็มท่ี ในขณะท่ีคนยากจนซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศกลับไม่มีโอกาสเข้าถึงประโยชน์ในการใช้ท่ีดิน ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเป็นอย่างมาก คนใน
ชนบทต้องการท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์เพ่ือนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์ เป็นหลักประกัน รวมถึงการเป็นมรดกตกทอดแก่
ลูกหลาน แต่ขณะเดียวกันกลุ่มทุนขนาดใหญ่กลับพากันสะสมท่ีดินเพ่ือการเก็งกําไร มองท่ีดินในลักษณะของ
สินค้า ท่ีดินบางพ้ืนท่ีมีการออกเอกสารสิทธิท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดท่ีดิน ท่ีดินบางพ้ืนท่ีหรือบางแห่งเป็นสิทธิ
ครอบครอง ในขณะท่ีท่ีดินบางแห่งกลับไม่มีการออกเอกสารสิทธิใด ๆ เป็นเพียงท่ีดินมือเปล่า ทําให้การเข้าไปใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเกิดปัญหา ขาดความชอบธรรม ขาดความเสมอภาคและมีการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างไม่
คุ้มค่า ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า 
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๑) รัฐบาลมีแนวนโยบายท่ีจะบริหารจัดการท่ีดินของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการใช้ท่ีดินหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๒) รัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศหรือไม่อย่างไร 
ขอทราบรายละเอียด 

๓) รัฐบาลมีนโยบายกระจายการถือครองท่ีดินท้ังประเทศหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า 
ได้มอบหมายให้สํานักนโยบายและแผนปรับยุทธศาสตร์ใหม่เก่ียวกับการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรท่ีดินให้มี
ความเหมาะสม ส่วนการใช้ท่ีดินนั้นต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาขนาดการถือครองท่ีดิน การปล่อยท่ีดิน
รกร้างว่างเปล่า และให้เกิดความเป็นธรรมท้ังผู้ถือครองท่ีดินและผู้ด้อยโอกาส การบริหารจัดการท่ีดินจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สามารถแก้ไขท่ีดินของชาติอย่างเป็นรูปธรรม มีการบูรณาการอย่างเร่งด่วน มี
การเร่งรัดการออกโฉนดท่ีดินท่ัวประเทศ และในปีนี้ได้ดําเนินการออกสํารวจรังวัด ในพ้ืนท่ี ๕๗ จังหวัด 
กําหนดเวลาปฏิบัติงานต้ังแต่เดือนก.ย. ๒๕๕๕ – ก.ย. ๒๕๕๖ เพ่ือจัดเก็บข้อมูลในการออกโฉนดท่ีดินต่อไป 
รวมท้ังคณะกรรมการต่าง ๆ กําลังดําเนินการออกมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีดิน ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามท่ัวไปแล้ว ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี... ) พ.ศ. ... ซ่ึงเสนอเข้ามา  ๔ ฉบับ  ซ่ึงมีการอภิปรายแล้วเม่ือวานนี้ 
โดยเป็นการลงมติทีละฉบับ ดังนี้ 

- ท่ีประชุมฯลงมติ รับหลักการ  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม จํานวน ๒ ฉบับ เสนอโดย 
คณะรัฐมนตรี และเสนอโดย ส.ส. เรวัติ  อารีรอบ 

- ท่ีประชุมฯลงมติ ไม่รับหลักการ  ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม จํานวน ๒ ฉบับ เสนอโดย 
ส.ส. นคร มาฉิม และเสนอโดยคุณวิไลวรรณ  แซ่เตียว กับประชาชนผู้มีสิทธิเสนอกฎหมาย 

- ท่ีประชุมฯลงมติ ไม่รับหลักการ  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม จํานวน ๑ 
ฉบับ เสนอโดย ส.ส. นคร  มาฉิม 

จากนั้นต้ังกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปรญัตติ ๗ วัน โดยใช้ร่างของ
รัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณา 

จากนั้นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี...) 
พ.ศ. ... ซ่ึงรัฐบาลเป็นผู้เสนอ โดยมีหลักการเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  
ดังต่อไปนี้  

๑) ปรับปรุงโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ
ประกันภัย  

๒) กําหนดให้กองทุนชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซ่ึงมีสิทธ ิได้รับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัย
แทนบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์และการ
ใช้จ่ายเงินของกองทุนให้เหมาะสมข้ึน 
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๓) กําหนดให้กองทุนมีอํานาจในการกู้ยืมเงิน หรือออกตราสารทางการเงินอ่ืนตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด และเป็นผู้ชําระบัญชีตามท่ีคณะกรรมการแต่งต้ัง 
รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมท่ีมาของกองทุนให้เหมาะสมด้วย  

๔) เพ่ิมบทกําหนดโทษคณะกรรมการบริษัทท่ีไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท้ังหมด
ของบริษัทให้แก่ผู้ชําระบัญชีภายในเจ็ดวัน 

เนื่องจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไม่เหมาะสมกับสภาพการ
ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน อีกท้ังหากบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ประกันวินาศภัย กองทุนประกันวินาศภัยจะเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหนี้ซ่ึงมีสิทธิได้รับชําระหนี้ท่ีเกิดจาการเอา
ประกันภัยได้ต่อเม่ือกระบวนการตรากฎหมายล้มละลายเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ซ่ึงทําให้กองทุนไม่สามารถคุ้มครอง
เจ้าหนี้ซ่ึงมีสิทธิได้รับชําระหนี้ท่ีเกิดจากการเอาประกันภัยได้ทันท่วงที สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับ
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทและกองทุนประกันวินาศภัยให้เหมาะสมข้ึน 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย มีสมาชิกอภิปราย ๑ ท่าน จากนั้นท่ีประชุม
ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และต้ังกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๑ ท่าน กําหนดการแปร
ญัตติภายใน ๗ วัน 

ต่อมาท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... ซ่ึงเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีหลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย ท้ังนี้มีสมาชิกอภิปราย ๑ ท่า เม่ือปิดอภิปรายแล้ว ประธานตรวจนับองค์ประชุมก่อนการลงมติ 
ปรากฏว่ามีสมาชิกอยู่ไม่ครบองค์ประชุม ดังนั้นประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๕.๐๓ นาฬิกา 
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